
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งท่ี 3) ประจำปพุทธศักราช 2567 

วันพุธท่ี ๑7 เมษายน 2567 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.20 น. 
 

  เม่ือสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุม นายวิรัตน มีนชัยนันท ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

 1.1 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต ปใหมไทย ประจำปพุทธศักราช 2567 ขอกราบ

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ีเคารพนับถือ โปรดชวยปกปกรักษาคุมครอง และ 

ดลบันดาลใหทุกทานมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และจิตใจท่ีเขมแข็ง ปลอดภัยจากภยันตรายท้ังปวง คิดประสงค 

สิ่งใดสมหวังตามท่ีตั้งใจทุกประการ 

 1.2 สภากรุงเทพมหานครไดกำหนดจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 51 ป  

ในวันพฤหั สบดี ท่ี  18 เมษายน 2567 ระหว างเวลา 09.00 - 12.30 น.  ณ  ห องบางกอก ชั้ น  บี 2  

อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง จึงขอเชิญทานสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

และคณะผูบริหารรวมงานในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 

 1.3 ขอเชิญทานสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขารวมกิจกรรมการเยี่ยมชมสภา

กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 3 โดยเปนการหารือรวมกับผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกรุงเทพมหานคร จำนวน  

100 คน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำรวจปญหา และหาแนวทางแกไขการดำเนินการพัฒนาและสงเสริม

เด็กกอนวัยเรียน ให มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน ระหวางเวลา 13 .30 - 15.30 น.  

ณ หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 1.4 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครขอลาประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในชวงเวลา  

11.00 - 14.00 น. เนื่องจากติดภารกิจตอนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนดในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล 

 1.5 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติ

ของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครหามาตรการควบคุมใหการประปานครหลวงและ 

การไฟฟานครหลวง ที่มาเจาะและขุดถนนสาธารณะของกรุงเทพมหานครใหอยูในสภาพเดิมตามมาตรฐาน

การทำถนน 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2. รับรองรายงาน... 
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 2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี 4) 

ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี 4) ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 

3. กระทูถาม 

3.1 กระทูถามสดของนางสาวปยะวรรณ จระกา เรื่อง การแกไขปญหาไฟฟาสองสวางดับ 

ขัดของ บริเวณศาลาท่ีพักผูโดยสารหรือปายรถโดยสารประจำทางในพ้ืนท่ีเขตสวนหลวง 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายจักกพันธุ ผิวงาม  

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

3.2 กระทูถามสดของนายกิตติพงศ รวยฟูพันธ เรื่อง ปญหาการขาดแคลนอุปกรณของ 

สถานีดับเพลิงและกูภัยทุงครุ 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดมอบใหรองศาสตราจารยทวิดา 

กมลเวชช รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

3.3 กระทูถามสดของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง การปรับปรุงทางเทาในพ้ืนท่ีเขตบางนา  

ไมเปนไปตามท่ีมาตรฐานทางเทากำหนด 

- ผูตั้งกระทูถามขอถอนกระทูถามสด 

 

4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว    

4.1 รายงานผลงานของคณะกรรมการการระบายน้ำ ประจำป พ.ศ. 2566  

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการการระบายน้ำ ประจำป พ.ศ. 2566 

4.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจรและการขนสง ประจำป พ.ศ. 2566 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจรและการขนสง ประจำป พ.ศ. 2566 

4.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประจำป พ.ศ. 2566 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประจำป พ.ศ. 2566 

4.4 รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจำป พ.ศ. 2566 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจำป พ.ศ. 2566 

4.5 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการกอสรางโรงพยาบาลให

ครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

- ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษา 

การกอสรางโรงพยาบาลใหครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

6. เรื่องท่ีเสนอใหม… 
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6. เรื่องท่ีเสนอใหม 

6.1 ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงจัดทำระบบจัดการ

ขอมูลสำหรับจัดระเบียบการบริการรถจักรยานยนตรับจาง เพ่ือสรางความปลอดภัยและความเชื่อม่ันใหกับ

ประชาชนผูใชบริการ (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เม่ือวันพุธท่ี 10 เมษายน 2567)  

- ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งตอไปตามท่ี

เจาของญัตติเสนอ  

 

7. เรื่องอ่ืน ๆ 

7.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เขามาปรับ

ใชการปฏิบัติงานดานการระบายน้ำในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 19 เมษายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2567 

7.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและหลักเกณฑการดำเนินโครงการชุมชน

เขมแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 22 เมษายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2567 

7.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ี 

ท่ีมีศักยภาพดานเศรษฐกิจ ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 22 เมษายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2567 

 

 

เลิกประชุม เวลา 13.05 น. 

 

 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


